

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SYNTEC – บางที ก็ต้องยอมซื้อแพง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว... เว้นเสียแต่ว่า จะมีของมาแล้วก่อนหน้านั้น ส่วนคนที่ยังไม่ มี ก็ดูดี ๆ

ถ้าจะ Break Out ขึ้นไปได้อย่างเด็ดขาด การไล่ซื้อตาม หรือการซื้อแพง ก็ต้องยอมทำตามไปตามนั้นแหละ ที่กล่าวมานี้ เห็นอเมซหมายถึง ตลาด หรือ SET Index นะครับ... ดูจากอาการวันวานแล้ว เหมือนพยายาม จะผ่าน 1680 ให้ได้แหละ แต่ก็ยังไม่ได้ ซึ่งจากที่ได้กล่าวไว้ใน Live หลายๆ ครั้ง แล้วว่าจะต้องอะไรยังไง คงไม่เอ่ยในคอลัมน์นี้มากนัก เนื่องจากอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่ากับการบรรยายไปแล้วดูกราฟไป สรุป เอาแบบตามหลักในทางเทคนิค “รอซัดๆ และซัดตาม ก็ไม่สาย” ... ส่วนถ้าจะไม่ผ่าน 1680 จริงๆ ละ จะมี การอ่อนตัวตามมาได้แค่ไหน ถึงจะยังดูดีหรือยังมีลุ้น อันนี้ก็กล่าวไว้ใน Live และมีการอัปเดตให้ทุกครั้งอยู่ นะ ยังไงก็ลองๆ ตาม Live ที่เพจ TH UTRADE กันอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับ กตกระตึงตืดตาม กันไว้ก็ยังดี จะได้ไม่พลาดทุกการ Live ของเห็นอเมซ... ส่วนเรื่องของหุ้น อาจจะมึ่มมองที่อาจจะแตกต่างจากค่ายอื่นๆ หรืออาจจะใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนใคร แต่ก็จะเป็นอะไรที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้กันได้ในแนวทางของตัวเอง หรือเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของตัวเอง... เห็นอเมซจะพยายามสอหดแทรกไอเดียดีๆ เข้าไปให้ในการ Live ในแต่ละวันก็แล้วกันนะครับ หากมีทริคอะไรที่หน้าใช้น่าสนใจ ก็จะปล่อยให้เต็มๆ ไปเลย เรื่องเทคนิคต่างๆ เห็นอเมซไม่มีก็ไม่มีหวงอยู่แล้ว... แม้บางท่านอาจจะมองว่า มันมีราคา จะได้อะไรมาก็ ต้องเสียเงินไปเรียน แต่สำหรับเห็นอเมซ มันไม่มีราคาเท่าไร แต่ให้แบบนี้ มันจะดูว่ามีคุณค่ามากกว่าครับ

ดูตามเกม... เรียกว่า ถ้าเล่นแถวๆ ราคา นี้ ก็เป็นเกมของไม้ต้นๆ อยู่เหมือนกันนะครับ ถ้า

จะเสียทำหรือพลาดทำ เกมตัดขาดทุนของเรา ก็ไม่เสียหายหนัก แต่ถ้ายังอยู่ในรอบขึ้นจริง มองยาวๆ ก็คุ้ม

แนวรับ : ... 2.20-2.14 หรือ ไม่ควรลงมามากกว่า 2.10

เป้าหมาย : ... 2.40-2.50 แต่ถ้ามองยาว ๆ หน่อยก็ 2.9-3.0

Price Chart...(SYNTEC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SYNTEC... ที่กล่าวว่า เป็นเกมไม้ต้นๆ ก็เนื่องมาจากว่า ถ้าเราตีเส้นเป็น Up Trend Line ตามที่ เห็นในภาพนั้นแล้วนั้น จริงๆ แล้ว จะสู้ได้ถึงระดับ 2.C หากต่ำกว่า 2.00 แนวโน้มขาขึ้นตามภาพนี้ ถึงจะเสีย แต่ที่เราเอาระดับ 2.10 เข้ามาใช้ นั้น ก็เนื่องมาจากว่า เรา จะเห็นรูปแบบของ MA. อยู่ในภาวะกระทิง ที่เพิ่งจะเริ่มๆ ดั้งนั้น การไม่ต่ำกว่า 2.10 ลงมาเสียก่อน ภาพของ M/ ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ดี และมีแนวจะติดต่อเนื่องได้อยู่ เรียกว่า ทั้งเส้นแนวโน้ม และ เส้น MA. ราคาแถวๆ นี้ ถือว่าอยู่ในต้นๆ ไม้ หรือ อยู่ใกล้ๆ แนวรับสำคัญทั้งนั้น หากจะเกิดเรียกว่า พลาดทำเสียที่ การตัดสินใจ Cu หรือตัดการขาดทุน จะเสียหายไม่มากเท่าไรหรอก